

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในจึงขอความเห็นจากที่ประชุมเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓. รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเรื่องสำคัญต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจดำเนินการ ซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการกำหนดมาตรการสำหรับการบริหารราชการของกระทรวง ทบวง กรม แต่การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยนั้นมีความแตกต่างกับการบริหารราชการของกระทรวง ทบวง กรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและกลั่นกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม

มอบกองกลางจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้รวบรวมข้อมูลเรื่องการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓. แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่